

Số: 91/2016/CV-VASEP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2016

*V/v Kiến nghị rà soát công nghệ xử lý
nước thải và công tác giám sát môi
trường nhà máy SX giấy Lee&Man*

**Kính gửi: - Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
- Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam**

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Việt Nam (VASEP) có địa chỉ tại số 218 đường Nguyễn Quý Cảnh, KĐT An Phú-An Khánh, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh. Hiệp hội là tổ chức xã hội nghề nghiệp với **270** doanh nghiệp (DN) thành viên là các DN chế biến, xuất khẩu thủy sản trên toàn quốc. Ngành thủy sản không chỉ gắn liền với lực lượng đông đảo lao động nông – ngư dân và công nhân, mà đã được Chính phủ xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, với kim ngạch xuất khẩu 7 - 8 tỷ USD/năm trong thời gian hiện tại, tăng trưởng trung bình 8 -10%/năm. Trong đó, đồng bằng sông Cửu Long đóng vai trò chủ đạo đầu tàu trong phát triển thủy sản của cả nước không chỉ ở điều kiện diện tích, khoa học-công nghệ, sinh kế cho người dân mà còn ở cả quy mô sản lượng-giá trị thủy sản XK.

Từ tháng 4/2016, vụ cá chết bất thường tại 4 tỉnh miền Trung: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã & đang ảnh hưởng lớn đến sản xuất thủy sản của ngư dân nói riêng và đến các sức ép ngày càng lớn từ thị trường nhập khẩu nói chung – mà ngành thủy sản và các DN đang phải nỗ lực từng ngày để vượt qua.

Mới đây, người dân và các DN thủy sản hội viên VASEP tại Đồng bằng Sông Cửu long (ĐBSCL) lại hoang mang trước thông tin Dự án xây dựng nhà máy giấy của Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam (thuộc Tập đoàn Lee & Man Paper Hongkong – Trung Quốc) sắp đi vào hoạt động ở cặp bờ sông Hậu (hạ nguồn Mekong). Quy mô nhà máy giấy này là lớn nhất Việt Nam, TOP 5 trên Thế giới. Được biết, công nghiệp giấy chủ yếu xả thải xút (NaOH) là nhiều nhất, đứng hàng thứ hai sau cyanuya, thạch tín. Hiện khu vực này không có hệ thống xử lý nước thải trung tâm đảm bảo yêu cầu an toàn.

Dự án này chuyên sản xuất, gia công, mua bán các loại giấy, bao bì bột giấy và sản phẩm từ giấy, diện tích sử dụng là 200ha, nay đã giảm xuống còn khoảng 82,8ha. Trong đó, khoảng 41ha hoạt động sản xuất giấy, còn lại dành cho sản xuất bột giấy. Tháng 3/2015, dự án Nhà máy giấy Lee &Man Việt Nam đã chính thức khởi công và dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 8/2016. Khi đi vào hoạt động sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đặc biệt là thải ra khoảng 28.500 tấn xút (NaOH)/năm xuống sông Hậu.

Từ năm 2007, sau khi biết thông tin Dự án xây dựng nhà máy giấy và bột giấy Lee&Man đang xin cấp phép thành lập tại Cụm công nghiệp Nam Sông Hậu, Hiệp hội Chế biến và XK Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi văn bản báo cáo tới Bộ NN và PTNT đề nghị Bộ có ý kiến với Chính phủ và các Bộ ngành liên quan về việc này. Các DN thủy sản rất lo ngại vì dự án này có thể hủy hoại nguồn lợi thủy sản vùng ĐBSCL. Thông tin được biết, nhà máy này được đặt ở vùng trũng nhất khu vực nên rất khó rửa

trôi một khối lượng xút lớn (để sản xuất 1 tấn giấy hoặc bột giấy cần 50kg xút làm chất tẩy). Vì vậy nếu lượng xút này đổ ra sông Hậu và biển thì sẽ là nguy cơ lớn hủy hoại nguồn lợi thủy sản ở sông và biển, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc nuôi trồng thủy sản ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

ĐBSCL là vùng trọng điểm sản xuất, XK thủy sản, chiếm trên 70% diện tích thủy sản, 40% sản lượng nuôi trồng và 60% sản lượng XK của cả nước. Vì tầm chiến lược kinh tế thủy sản của khu vực này và tránh có những hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến môi trường nuôi trồng thủy sản, ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu thủy sản. Hiệp hội VASEP và cộng đồng các DN thủy sản tại ĐBSCL trân trọng báo cáo và kính đề nghị Quốc Hội và Chính phủ hai việc cụ thể vô cùng quan trọng như sau trong khi nhà máy đang chuẩn bị đi vào hoạt động để đảm bảo an toàn cho sản xuất thủy sản nói riêng và nông nghiệp nói chung tại ĐBSCL:

- Chỉ đạo việc kiểm tra, rà soát công nghệ xử lý nước thải của Dự án xây dựng nhà máy giấy của Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam;

- Chỉ đạo yêu cầu thực hiện đầy đủ và đồng bộ hoạt động giám sát xả thải của nhà máy Lee&Man bao gồm cả đầu tư thiết bị, cơ chế giám sát và thực thi.

Trân trọng cảm ơn và kính chào./.

**TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ
XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM
TỔNG THỦ KÝ HIỆP HỘI**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Tài nguyên & Môi trường;
- Bộ NN & PTNT;
- Bộ Công Thương;
- Chủ tịch HH và các PCT HH;
- VPĐD HH tại Hà Nội;
- Lưu VP HH.

